

สายการบินออลิตาเลีย สายการบินเอทิฮัด และสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดเที่ยวบินใหม่ระหว่าง โรม – อาบูดาบี

สายการบินออลิตาเลีย สายการบินสัญชาติอิตาลี ประกาศเริ่มการให้บริการจากกรุงโรม ไปยังมหานครอาบูดาบีอย่างเป็นทางการ โดยวานนี้เที่ยวบิน AZ854 ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ในเวลา 19.55 น. ตามเวลาท้องถิ่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติด้วยพิธีวอเตอร์ แคนนอน ซารุทตามธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินสำคัญ



สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ได้รับการต้อนรับจาก H.E. Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ H.E. Giorgio Starace เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ H. E. Ali Majed Al Mansoori ประธานบริษัท Abu Dhabi Airports Company (ADAC) และเหล่าผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินเอทิฮัด

สายการบินออลิตาเลีย ดำเนินการเที่ยวบินใหม่ระหว่างโรม – อาบูดาบี ด้วยการใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินเอทิฮัด การเริ่มให้บริการในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า สายการบินสัญชาติอิตาลีจะให้บริการระหว่างกรุงโรมและอาบูดาบีจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ330

H.E. Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวในระหว่างการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับมิตรประเทศเจริญอกงาม ทั้งในด้านการทำธุรกิจและการร่วมมือกันให้ด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจของสายการบินออลิตาเลีย ในการดำเนินการมายังอาบูดาบี พิสูจน์ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของอาบูดาบีในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลาง สำหรับอาบูดาบีได้มองไปในอนาคตในโอกาสต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในทุกภาคส่วน”

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด สายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ใน

ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญของเราก็ได้มีการขยายความร่วมมือกับสายการบินออลิตาเลีย นี่ถือเป็นการเน้นย้ำในจุดมุ่งหมายของเราที่จะขยายความร่วมมือ โดยการนำเสนอสิ่งใหม่และเป็นที่น่าสนใจของทั้งในธุรกิจของสายการบินและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ด้วยการมอบการบริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงโรมและอาบูดาบี รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆของทั้งสองสายการบิน ยิ่งไปกว่านั้นผู้โดยสารทุกท่านยังได้รับไมล์สะสมที่สามารถรับประโยชน์ได้ทั้งสองสายการบิน สำหรับสายการบินเอทีฮัดมองไปในอนาคตถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มการโค้ดแชร์ให้เพิ่มมากขึ้น”

H. E. Ali Majed Al Mansoori ประธานบริษัท Abu Dhabi Airports Company (ADAC) กล่าว “อาบูดาบี มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สนามบินเป็นสนามบินระดับโลก พร้อมด้วยการบริการต่างๆทางด้านการบิน ตลอดจนทำให้อาบูดาบีเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการเชื่อมต่อของภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ADAC รู้สึกภูมิใจที่ได้ต้อนรับการมายังสนามบินนานาชาติอาบูดาบีของสายการบินออลิตาเลีย และให้คำมั่นที่จะให้บริการควบคู่ไปกับสายการบิน ตลอดจนต้อนรับผู้โดยสารชาวอิตาลีในการเดินทางมายังเมืองระดับโลกอย่างมหานครอาบูดาบี”

มร. แอนเดรีย ทูคซี รองประธานฝ่าย Alliances and Network Agreements สายการบินออลิตาเลีย กล่าว “นี่ถือเป็นครั้งแรกของสายการบินออลิตาเลียในการเดินทางมายังสนามบินนานาชาติอาบูดาบี หนึ่งในศูนย์กลางการบินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก สำหรับเส้นทางใหม่ระหว่าง โรม – อาบูดาบี ถือเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสายการบินให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองสายการบินได้มีการลงนามทำโค้ดแชร์กันครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2552 ยิ่งไปกว่านั้นเที่ยวบินใหม่นี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้โดยสารชาวอิตาลีในการเดินทางมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำการบินตรงมาจากกรุงโรม หรือทำการเชื่อมต่อจากสนามบินนานาชาติอาบูดาบีไปยังจุดหมายทางที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย ประเทศไทย โอมาน บาห์เรน และแอฟริกาใต้ อีกด้วย สายการบินออลิตาเลียมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เที่ยวบินใหม่จะดำเนินการโดยเครื่องบินแอร์บัส เอ330 ลำใหม่ล่าสุดของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินนี้จะได้สัมผัสกับประสบการณ์การบริการบนเครื่องบินแบบเหนือระดับ ตลอดจนได้สัมผัสรสชาติอาหารเลิศรสที่ได้การการันตีจากนิตยสาร American Global Traveller ให้รับรางวัลสายการบินที่มีอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม เป็นปีที่สามติดต่อกัน”

สำหรับเที่ยวบินจากอาบูดาบีจะเดินทางออกในเวลา 8.15 น. ของวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ และในเวลา 2.25 น. ของวันจันทร์และวันพุธ สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากกรุงโรม จะเดินทางออกในเวลา 21.45 น. ของวันพุธและเสาร์ และ 11.15 น. ของวันอังคารและวันอาทิตย์

การจัดตารางการบินดังกล่าว เพื่อสามารถตอบสนองการเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด โดยผ่านสนามบินนานาชาติอานบูดาบี ศูนย์กลางการบินของสายการบินเอมิเรตส์ ในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน อาทิ ซิดนีย์ เมลเบิร์น กรุงเทพมหานคร บार्เรน มัสกัต และโจฮันเนสเบิร์ก นอกจากนี้ยังจะรวมการให้บริการผ่านกรุงโรมไปยังเมืองยอดนิยมในยุโรป ผ่านเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน อาทิ เอเธนส์ มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค เจนีวา เวนีส และซูริก

นอกจากการทำโค้ดแชร์ร่วมกับสายการบินออลิตาเลีย สายการบินเอมิเรตส์ยังได้ร่วมทำโค้ดแชร์กับสายการบินอื่นๆอีกกว่า 40 สายการบินทั่วโลก โดยยึดมั่นในการทำโค้ดแชร์ การเพิ่มการถือหุ้นในสายการบินอื่นๆ และการเติบโตตามปกติของธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 สิ่งถือเป็นแกนหลักสำคัญของแผนการขยายการเติบโตของสายการบิน